

แนวทางการปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้
รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๕

คำชี้แจง

ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น

สาระสำคัญของประกาศฯ

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ได้แก่

๑. การยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒. ปรับปรุงบทอาศัยอำนาจให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่

๓.๑ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑ การผลิต ข้อ ๔.๕ จากเดิมกำหนดให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องจัดให้มีฉลากติดไว้ที่หีบห่อสำหรับการขนส่ง โดยให้เป็นไปตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยปรับแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำและการอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายจัดทำฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ

๓.๒ แก้ไขเพิ่มเติมในหมวด ๒ การนำเข้า โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่นำเข้าในรอบหนึ่งปีปฏิทินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป

๓.๓ เพิ่มหมวดการนำผ่าน กำหนดให้ผู้นำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ควบคุมกำกับดูแล

- (ก) ไม่ให้วัตถุอันตรายสูญหายหรือไม่ให้มีการนำวัตถุอันตรายไปใช้โดยมิชอบ
- (ข) ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการนำผ่านวัตถุอันตรายไปยังจุดหมายอื่นที่ไม่ได้ระบุในใบนำผ่านที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้
- (ค) ไม่ให้มีการแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตรายให้เป็นอย่างอื่นหรือเปลี่ยนหีบห่อวัตถุอันตราย เว้นแต่ในกรณีที่หีบห่อภาชนะบรรจุของนำผ่านแตก หรือชำรุด ให้คืนกลับอยู่ในสภาพเดิมหรือเทียบเท่าเดิม

๓.๔ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหมวด ๑ การผลิต ข้อ ๔.๑ (๔) เป็น “จัดทำแผ่นป้ายที่สามารถเห็นได้ง่าย ซึ่งมีข้อความภาษาไทย อย่างน้อย ดังนี้ “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานอาหาร” ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน” และเพิ่มเติมข้อความในหมวด ๖ ข้อ ๑๒.๔ การเก็บรักษา เป็น “ในบริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีแผ่นป้ายที่สามารถเห็นได้ง่าย ซึ่งมีข้อความภาษาไทย อย่างน้อย ดังนี้ “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานอาหาร”

๓.๕ แก้ไขรูปแบบใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ/สธ. ๑๓) และใบแจ้งปริมาณการส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ/สธ. ๑๔) และเพิ่มใบแจ้งปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ/สธ. ๒๓)

๓.๖ ตัดหมวดการขนส่งออก เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เนื่องจากในส่วนของ การขนส่งทางบก ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการออกกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ออกมาใช้เพื่อให้การขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของผู้ประกอบการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความปลอดภัย และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ อีกทั้งตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการออกกฎกระทรวง การดำเนินการสำหรับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขนส่งและขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้น







การดำเนินการตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม	การดำเนินการเพิ่มเติม	หมายเหตุ
<p>การผลิต</p>	<p>๑. การจัดทำฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ (เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ สธ. ว่าด้วยฉลากของวัตถุอันตราย ที่ อ.ย. รับผิดชอบ และประกาศ สธ.ว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวอ.ที่ อ.ย. รับผิดชอบ ซึ่งเป็นประกาศที่ผู้ประกอบการปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว)</p> <p>๒. แจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่ผลิตในรอบหนึ่งปีปฏิทินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป โดยใช้แบบ วอ./สธ. ๑๓ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ ให้เริ่มต้นใช้แบบ วอ./สธ. ๑๓ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในการแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่ผลิตในรอบปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้นสำหรับรอบปีการผลิต พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้ที่ผลิตวัตถุอันตรายใช้แบบ วอ./สธ. ๑๓ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในการแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่ผลิตในรอบหนึ่งปีปฏิทินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ว่าจะมีการผลิตในปีนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม</p>	<p style="text-align: center;">สถานที่เก็บรักษา</p> <p>ในบริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีแผ่นป้ายที่สามารถเห็นได้ง่าย ซึ่งมีข้อความภาษาไทย อย่างน้อย ดังนี้ “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือเก็บอาหาร”</p> <p>ดังนั้น อาจมีข้อความ ภาษาอื่นเพิ่มเติมได้ หรือ มีข้อความอื่นเพิ่มเติมได้ <u>แต่อย่างน้อย</u> ต้องมีข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือเก็บอาหาร” ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นภาษาไทย</p> <p style="text-align: center;">การขนส่งวัตถุอันตราย</p> <p>การขนส่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่ง</p>

กิจกรรม	การดำเนินการเพิ่มเติม	หมายเหตุ
	<p>๓. “จัดทำแผ่นป้ายที่สามารถเห็นได้ง่าย ซึ่งมีข้อความภาษาไทย อย่างน้อย ดังนี้ “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ รับประทาน อาหารหรือเก็บอาหาร” ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน</p>	
<p><u>การนำเข้า</u></p>	<p>แจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่นำเข้าในรอบหนึ่งปีปฏิทินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป <u>โดยใช้แบบ วอ/สธ. ๒๓</u> ทั้งนี้ ให้เริ่มต้นใช้แบบ วอ./สธ. ๒๓ ที่ในการแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่นำเข้าในรอบปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป <u>ดังนั้นสำหรับรอบปีการนำเข้า พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้ที่นำเข้วัตถุอันตราย ใช้แบบ วอ./สธ. ๒๓ ในการแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่นำเข้าในรอบหนึ่งปีปฏิทินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ไม่ว่าจะมีการนำเข้าในปีนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม</p>	
<p><u>การส่งออก</u></p>	<p>แจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่ส่งออกในรอบหนึ่งปีปฏิทินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป <u>โดยใช้แบบ วอ/สธ. ๑๔ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่</u> ทั้งนี้ ให้เริ่มต้นใช้แบบ วอ./สธ. ๑๔ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในการแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่ส่งออกในรอบปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป <u>ดังนั้นสำหรับรอบปีการส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้ที่ส่งออกวัตถุอันตรายใช้แบบ วอ./สธ. ๑๔ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในการแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่ส่งออกในรอบหนึ่งปีปฏิทินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ไม่ว่าจะมีการส่งออกในปีนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม</p>	
<p><u>การมีไว้ในครอบครอง</u></p>	<p>-</p>	

กิจกรรม	การดำเนินการเพิ่มเติม	หมายเหตุ
<p><u>การนำผ่าน</u></p>	<p>ควบคุมกำกับดูแลการนำผ่าน ให้เป็นไปตามหมวด “การนำผ่าน” ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ผู้นำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้วัตถุอันตรายสูญหายหรือไม่ให้มีการนำวัตถุอันตรายไปใช้โดยมิชอบ - ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการนำผ่านวัตถุอันตรายไปยังจุดหมายอื่นที่ไม่ได้ระบุในใบนำผ่านที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ <p>โดยในระหว่างการนำผ่านวัตถุอันตราย ให้ผู้นำผ่านวัตถุอันตรายควบคุมกำกับดูแล ไม่ให้มีการแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตรายให้เป็นอย่างอื่นหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตราย เว้นแต่การดำเนินการในกรณีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อแตกหรือ ชำรุดให้คืนกลับอยู่ในสภาพเดิมหรือเทียบเท่าเดิม</p>	

รายการ QR Code เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่	รายการเอกสาร	QR code
๑	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/251/T_0020.PDF	
๒	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๕๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/107/48.PDF	
๓	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/219/4.PDF	
๔.	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/072/T_0002.PDF	
๕.	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/062/5.PDF	
๖	กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/024/1.PDF	
๗	กฎกระทรวง การดำเนินการสำหรับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/072/T_0005.PDF	